



ข่าวประชาสัมพันธ์ร่วม

Facebook ร่วมกับคณะกรรมการแม่น้ำโขงสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอุทกภัยและภัยแล้งในแม่น้ำโขง

ฮานอย, เวียดนาม / เวียงจันทน์, สปป.ลาว, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 – Facebook และสำนักเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขง (MRC) ในวันนี้ได้เปิดตัวโครงการริเริ่มความร่วมมือเพื่อแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าและข้อมูลการติดตามภัยแล้งแก่ชุมชนและรัฐบาลในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

ความร่วมมือครั้งแรกในลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนทั่วไปใน 4 ประเทศสมาชิกของคณะกรรมการแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา, สปป. ลาว, ไทยและเวียดนาม เกี่ยวกับระบบข้อมูลน้ำท่วมและภัยแล้งของคณะกรรมการแม่น้ำโขงและเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการใช้ระบบดิจิทัลออนไลน์ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2564

“ที่ Facebook เรามองหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาในภูมิภาคนี้อยู่เสมอ ด้วยชุดเครื่องมือที่สนับสนุนชุมชนในการเตรียมรับมือ, ตอบสนองและฟื้นฟูจากภัยพิบัติรวมถึงสร้างความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์เหล่านี้เรายินดีที่จะร่วมมือกับคณะกรรมการแม่น้ำโขง เพื่อให้ผู้คนนับล้านในภูมิภาคนี้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัยและภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้พวกเขาเตรียมรับมือกับวิกฤตได้ดียิ่งขึ้น” คุณ Shanti Alexander, Asia-Pacific Community Affairs Manager ของ Facebook กล่าว

ตามรายงานขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการสูญเสียทางเศรษฐกิจ, ความยากจนและภัยพิบัติในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาได้เห็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยตรงจากภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้นถึง 250% ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงระหว่างปี พ.ศ. 2541-2560 ประเทศไทยได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดโดยมีความสูญเสียอยู่ที่ประมาณ 52,400 ล้านดอลลาร์

คณะกรรมการแม่น้ำโขงคาดการณ์ว่าแม้ว่าน้ำท่วมตามฤดูกาลจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายแก่ภูมิภาค แต่ค่าความเสียหายเฉลี่ยต่อปีของน้ำท่วมในลุ่มน้ำโขงตอนล่างนี้อยู่ที่ประมาณ 60-70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเพียงแต่เฉพาะกัมพูชาและเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนถึง โดยประมาณ 2 ใน 3 ของความเสียหายจากน้ำท่วมทั้งปีของภูมิภาคแม่น้ำโขง

การศึกษาล่าสุดของคณะกรรมการแม่น้ำโขง ยังแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ภัยแล้งในลุ่มน้ำโขงตอนล่างมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาและแนวโน้มนี้จะยังคงดำเนินต่อไป ลุ่มน้ำนี้ยังเสี่ยงต่อผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มเติมซึ่งรวมถึงอุณหภูมิเฉลี่ยที่คาดการณ์ไว้จะสูงขึ้นประมาณ 0.8 องศาเซลเซียสภายในปี พ.ศ. 2573

“ เราเล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลระดับน้ำที่รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือแก่ประเทศและชุมชนในกลุ่มน้ำโขงที่ประสบกับอุทกภัยและภัยแล้งรวมถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้พวกเขาดำเนินการได้ทันเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงและเตรียมการรับมือ ได้มีประสิทธิภาพ ” ดร. Anoulak Kittikhoun, MRCS Chief Strategy and Partnership Officer ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่โขงกล่าว

MRC ได้ติดตั้งสถานีอุทกวิทยา 22 แห่งตามร่องน้ำหลักของแม่น้ำโขงในส่วนของลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำและปริมาณน้ำฝน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกป้อนเข้าสู่ระบบพยากรณ์น้ำท่วมและภัยแล้งในแม่น้ำโขง ระบบนี้จะให้ข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำในแต่ละวันรวมถึงการแจ้งเตือนน้ำท่วมและการพยากรณ์ภัยแล้งตลอดทั้งปีแก่สาธารณะและรัฐบาล ระบบนี้จะอธิบายผ่านวิดีโอภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ซึ่งจะแชร์บนแพลตฟอร์มของ Facebook เพื่อเข้าถึงชุมชนทั่วทั้งภูมิภาค

นอกจากนี้ Facebook จะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิกของคณะกรรมการแม่โขงทั้งสี่ประเทศเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในระหว่างและหลังเกิดภัยพิบัติ ซึ่งจะรวมถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับแผนที่แสดงความหนาแน่นประชากรของ Facebook ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เทคนิคแสดงภาพทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในการรวมชุดข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะและในเชิงพาณิชย์เข้ากับความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ของ Facebook แผนที่มีมีรายละเอียดมากกว่าแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้ถึงสามเท่า

ข้อมูลสำหรับบรรณาธิการ:

เกี่ยวกับคณะกรรมการแม่โขง: เป็นองค์การร่วมมือระหว่างรัฐบาล สำหรับการเจรจาและความร่วมมือระดับภูมิภาคในกลุ่มน้ำโขงตอนล่าง โดยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538 ภายใต้อาณัติของว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศกัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม องค์การทำหน้าที่เป็นช่องทางการทูตเรื่องน้ำและเป็นศูนย์กลางความรู้ทางการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค

เกี่ยวกับ Facebook: ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 พันธกิจของ Facebook คือการให้พลังแก่ผู้คนในการสร้างชุมชนและทำให้โลกมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ผู้คนใช้แอปและเทคโนโลยีของ Facebook เพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนและครอบครัวค้นหาชุมชนและขยายธุรกิจ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Mr. Sopheak Meas, Communication Officer for Press

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง

อีเมล: sopheak@mrcmekong.org

โทรศัพท์/WhatsApp: +856-20-77779168

Ms. Nguyen Quynh Trang, Communication Manager

Facebook เวียดนามและกัมพูชา

อีเมล: quynhtrang@fb.com

###